

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3 ส.ค.67 เมียนมา “MNDA ยึดกองบัญชาการ ភทប.ต.น. ที่เมืองลาเสี้ยวได้อย่างเบ็ดเสร็จ”

สนข. Irrawaddy, Khit Thit Media และ Eleven Myanmar รายงานว่า กลุ่มโกกั้งเมืองเลาไถ่ (MNDA) ยึดกองบัญชาการ ភทប.ต.น. ของกองทัพเมียนมาที่เมืองลาเสี้ยว รัฐฉานตอนเหนือ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมเผยแพร่ภาพการชูธงของกลุ่ม MNDA ขึ้นสู่เสาแท่นธงชาติเมียนมา ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่กองทัพเมียนมา สูญเสียกองบัญชาการระดับ ភทប. แก่กองกำลังกลุ่มต่อต้าน ซึ่ง MNDA อ้างว่ายึดได้ตั้งแต่ 25 ก.ค.67 แต่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเช้าของ 3 ส.ค.67 พร้อมระบุว่า ทหารเมียนมาได้หลบหนีออกไปก่อน MNDA เข้าไปยึดครองพื้นที่

5 ส.ค.67 เมียนมา “เครื่องบินรบกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดใส่เมืองกุดกาย เสียชีวิต 6 ราย”

เกิดเหตุเครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิด 7 ลูกลงที่เมืองกุดกาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรสามภราดรภาพยึดครองได้ เมื่อ ม.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และระเบิดได้ทำลายแผงขายของในตลาดของเมืองไปประมาณ 400 แผง รวมถึงทำลายอาคารอีกกว่า 12 หลัง ทั้งนี้ กองกำลังทหารของรัฐบาลทำการโจมตีตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน สะพาน เมือง และหมู่บ้าน ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ ประกอบด้วยพื้นที่ในเมืองเล่ากั๋กกาย แสนหวี กุดกาย และนามซาน ของรัฐฉานเหนือ รวมถึง 8 เมืองในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ขณะที่สถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมา ระบุในรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า นับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีเมื่อ ต.ค.66 และปัจจุบันมีการโจมตีทางอากาศอย่างน้อย 3,800 ครั้งทั่วประเทศ

8 ส.ค.67 **เมียนมา “รัฐบาลเมียนมาแถลงกองทัพยอมถอนกำลังบางส่วนออกจากฐานที่ตั้งในรัฐฉาน”**

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาแถลงทางสถานีโทรทัศน์ถึงการที่กองทัพยอมถอนกำลังบางส่วนออกจากฐานที่ตั้งในรัฐฉานใกล้ชายแดนจีน ว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งประกาศว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสันติภาพและเสถียรภาพ ไม่เฉพาะแต่ในรัฐฉานเท่านั้น แต่รวมถึงทั่วทั้งประเทศด้วย ทั้งนี้ ถ้อยแถลงของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมามีขึ้นหลังจากกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาระบุว่า สามารถยึดฐานที่มั่นของกองบัญชาการทหารเมียนมาในเมืองล่าเสี้ยว และจับกุมผู้บัญชาการทหารในภูมิภาคไว้ได้ในการปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ อนึ่ง การสู้รบกันระหว่างกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติกับกองทัพรัฐบาลเมียนมาในเมืองดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ มิ.ย.67 โดยพื้นที่ชายแดนเมียนมาเป็นที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่มีการสู้รบกับกองทัพมาตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราช เพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองและควบคุมทรัพยากรในพื้นที่

12 ส.ค.67 **เมียนมา “กลุ่มต่อต้านเมียนมาโจมตีบริเวณใกล้ท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของจีน”**

สนข. The Irrawaddy รายงานว่ากองกำลังป้องกันประชาชน (PDF) หลายกลุ่มในภาคมณฑลเยลลี่ และกรุงเนปีตอของเมียนมา สนธิกำลังปฏิบัติการโจมตีต่อต้านระบอบการปกครองของรัฐบาลสภาพบริหารแห่งรัฐ (SAC) ภายใต้ชื่อ "ปฏิบัติการพิเศษมยินจาน" เพื่อมุ่งเป้าหมายโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญใน จ.มยินจาน ภาคมณฑลเยลลี่และพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ 10 ส.ค.67 พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านถนนมยินจาน-นาโตจี และถนนมยินจาน-ตองทา โดย PDF เน้นโจมตีจุดตรวจรักษาความปลอดภัยของกองทัพเมียนมา บริเวณใกล้กับท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ตัดจากรัฐยะไข่ไปยังจีน บริเวณ จ.มยินจาน จ.นาโตจี และ จ.ตองทา ภาคมณฑลเยลลี่ ขณะที่กองทัพเมียนมาตอบโต้ด้วยการเสริมกำลังทหาร 200 นาย เข้าไปป้องกันพื้นที่และโจมตีทางอากาศเพื่อสกัดกั้นกลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่อง

21 ส.ค.67 **จีน “จีนติดอาวุธเลเซอร์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในเรือรบรุ่น Type-071”**

สนข. South China Morning Post อ้างการรายงานจากบัญชี X ของเว็บไซต์ The War Zone ซึ่งรายงานข่าวด้านความมั่นคง เผยแพร่ภาพเรือสะเทินน้ำสะเทินบก Type-071 ของจีน ซึ่งจอดอยู่ในอู่แห้งว่าพบการติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์ที่มีลักษณะคล้ายโดมหมุนได้ บริเวณหลังปืนอเนกประสงค์ขนาด 76 มม.ที่ตัวเรือ โดยคาดว่า อาวุธเลเซอร์ดังกล่าวอาจถูกติดตั้งเพื่อใช้ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายงานของ The War Zone ระบุว่า Type 071 จะเป็นเรือรบลำแรกของจีนที่ติดตั้งระบบดังกล่าว เพื่อทดสอบระบบก่อนจะนำอาวุธดังกล่าวไปใช้งานบนเรือลำอื่นในอนาคต

21 ส.ค.67 จีน “จีนมีความกังวลต่อกรณีสหรัฐฯ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์”

นายเหมา หิง โฆษก กต.จีน ระบุว่าจีนมีความกังวลต่อกรณีที่สหรัฐฯ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้การที่อาวุธนิวเคลียร์ของจีนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสหรัฐฯ ใช้ข้ออ้างดังกล่าวในการแสวงหาข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ พร้อมกล่าวโทษสหรัฐฯ ที่พยายามปลุกปั่นว่า จีนเป็นภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังจากที่นายโจเซฟ ไบเดน ปธน.สหรัฐฯ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของจีน โดยอ้างว่า จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่า 500 ลูก และอาจเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 ลูก ภายในปี 2573 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังมีขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซีย และเกาหลีเหนือ

22 ส.ค.67 เกาหลีใต้ “เกาหลีใต้จับกุมชายวางพัสดุระเบิดในโรงพยาบาลทันตกรรม”

เกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลทันตกรรมแห่งหนึ่ง ในเมืองกวางจู ซึ่งห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ 267 กม. จนเกิดเพลิงไหม้สร้าง ทำให้ต้องอพยพคนไข้ และคนที่ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัย 1 ราย อายุประมาณ 70 ปี วางพัสดุดังสงสัยไว้ที่แผนกรับรองของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม สูง 3 ชั้น ก่อนจะจุดไฟแล้ววิ่งหนีไป ต่อมาเมื่อ จนท.ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ากล่องพัสดุดังกล่าวบรรจุกระป๋องบิวเทน 4 กระป๋อง กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส่สารไวไฟ ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้เข้ามาพบกับ จนท.ตร. และอ้างว่าส่วนสาเหตุในการก่อเหตุเกิดจากความไม่พอใจบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

26 ส.ค.67 ปากีสถาน “กลุ่ม BLA ก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ในปากีสถาน เสียชีวิต 73 ราย”

สนช. CNA รายงานว่า กลุ่มแบ่งแยกดินแดนก่อเหตุโจมตีสถานีตำรวจ เส้นทางรถไฟ และถนนหลวงหลายสาย ใน จ.บาลูจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน ด้วยการก่อเหตุยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งก่อเหตุวินาศกรรมด้วยมือระเบิดฆ่าตัวตาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 73 คน ทั้งนี้ กองกำลังปลดปล่อยบาลูจิสถาน (Baloch Liberation Army : BLA) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวอยู่ในปากีสถาน อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว โดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าปฏิบัติการฮาร์ฟ หรือพายุหิมะ ขณะที่นายโมห์ซิน นาค-วี รมว.มท. ปากีสถาน ระบุว่า กลุ่ม BLA วางแผนการก่อการร้ายอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความโกลาหลภายในประเทศ

ตะวันออกกลาง

31 ก.ค.67 อิหร่าน “ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสถูกสังหารที่อิหร่าน”

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์ว่า ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารพร้อมเจ้าหน้าที่อารักขา 1 คน ที่บ้านพักในระหว่างเยือนกรุงเตหะราน อิหร่าน โดยนาย Haniyeh เดินทางมาจากกรุงโดฮา กาตาร์ เพื่อร่วมพิธีเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านเมื่อ 30 ก.ค.67 ด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ กล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที่คณะกรรมการการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายการต่างประเทศ รัฐสภาอิหร่าน ประกาศจัดการประชุมพิเศษของคณะกรรมการการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายการต่างประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุลอบสังหาร

31 ก.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลจากเหตุลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาส”

อายะตุลลอฮ์ ซัยยิด อะลี คอมมะนะอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X กล่าวหาอิสราเอลว่า เป็นฝ่ายลอบสังหารนาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส ขณะเยือนกรุงเตหะราน พร้อมแสดงความเสียใจต่อชาวปาเลสไตน์ แนวร่วมต่อต้านอิสราเอล และครอบครัวของนาย Ismail ขณะที่นายมัสดูด ปิซิชกียาน ประธานาธิบดีอิหร่าน เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X เมื่อวันเดียวกัน แสดงความเสียใจและย้ำว่าอิหร่านจะตอบโต้การกระทำของผู้กระทำความผิดเพื่อปกป้องบูรณภาพและเกียรติยศแห่งดินแดน

31 ก.ค.67 อิหร่าน “สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องสังหารผู้นำฮามาส”

นายแอนโทนี บลิงเคน รมว.กต.สหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรับทราบเกี่ยวกับการลอบสังหาร นาย Ismail Haniyeh ผู้นำกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ ที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศระหว่างที่เขาเดินทางเยือนอิหร่าน หลังเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่าน โดยนายบลิงเคนให้สัมภาษณ์ผ่านเนต นิวส์ เอเชีย ในระหว่างที่แวะเยือนสิงคโปร์ว่า เขาได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าอย่าคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งว่าอาจจะนำไปสู่สิ่งใด โดยได้ให้ความเห็นดังกล่าวหลังจากที่ถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุลอบสังหารครั้งนี้ อนึ่ง การออกมาปฏิเสธนี้มีขึ้นหลังจากที่ทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวหาว่าการสังหาร นาย Ismail Haniyeh จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยข่าวกรองและทางการสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิสราเอล

1 ส.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลอ้างสังหาร ผบ.กองกำลังทหารของกลุ่มฮามาสตั้งแต่ ก.ค.67”

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ยืนยันว่า นาย Mohammed Deif ผบ.กองกำลัง Izz ad-Din al-Qassam ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเมือง Khan Younis ทางใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 13 ก.ค.67 ซึ่งนาย Deif เป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบแผนโจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66 และวางแผนก่อเหตุระเบิดโดยสารประจำทางในอิสราเอลเมื่อปี 2539 หากมีการยืนยันการเสียชีวิตจะทำให้ นาย Yahya Sinwar ผู้นำฝ่ายทหาร เป็นแกนนำระดับสูงเพียงคนเดียวของกลุ่มฮามาสที่ยังมีชีวิต และหลบซ่อนอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในฉนวนกาซา สำหรับผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสที่มีรายงานว่าถูกสังหารไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ นาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมือง (เมื่อ 31 ก.ค.67) นาย Saleh al-Arouri รองผู้นำฝ่ายการเมือง (เมื่อ 2 ม.ค.67) และนาย Marwan Issa รอง ผบ.กองกำลัง Izz ad-Din al-Qassam (เมื่อ 10 มี.ค.67)

3 ส.ค.67 อิสราเอล “อิหร่านกับกลุ่มอิซบุลลอฮ์มีแผนโจมตีอิสราเอลห้วงวัน Tisha B'Av”

สนข. Sky News Arabia รายงานอ้างหน่วยข่าวกรองประเทศตะวันตกว่า อิหร่านกับกลุ่มอิซบุลลอฮ์ในเลบานอน มีแผนจะโจมตีอิสราเอลห้วงวันทิสฮา เบออัฟ (Tisha B'Av) ซึ่งตรงกับ 12-13 ส.ค.67 โดยการเลือกโจมตีอิสราเอลในวันดังกล่าว เนื่องจากต้องการข่มขู่ทำลายขวัญกำลังใจของชาวอิสราเอลว่าจะเผชิญกับการกบฏทำลายล้างเช่นเดียวกับชาวยิวในอดีต และช่วยฟื้นขวัญกำลังใจของกลุ่มติดอาวุธแนวร่วมต่อต้านอิสราเอล อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าอิหร่านจะสนับสนุนแนวร่วมต่อต้านอิสราเอลต่อไป เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ เนื่องจากวัน Tisha B'Av ตามประวัติศาสตร์และความเชื่อของชาวยิว เป็นวันที่กองทัพบาบิโลนบุกกรุงเยรูซาเลมและทำลายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ หลังแรกที่สร้างโดยกษัตริย์โซโลมอน เมื่อช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช และกองทัพจักรวรรดิโรมันบุกทำลาย Holy Temple หลังที่สอง เมื่อ ค.ศ.1970

4 ส.ค.67 อิหร่าน “IRGC ระบุอิสราเอลใช้ชีปนาวุธพิสัยใกล้ในการลอบสังหารหนึ่งในผู้นำฮามาส”

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า อิสราเอลใช้ชีปนาวุธพิสัยใกล้ในน้ำหนักรวม 7 กก. ในการลอบสังหารนาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในที่พำนักที่กรุงเตหะรานของอิหร่าน ระหว่างเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ เมื่อ 31 ก.ค.67 นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า อิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลอย่างรุนแรง ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมกล่าวโทษว่าสหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนการก่ออาชญากรรมของอิสราเอล อนึ่ง อิหร่านและกลุ่มฮามาสต่างกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารข้างต้น ขณะที่อิสราเอลยังไม่ออกมาให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

4 ส.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มอิซบุลลอฮ์ยิงชีปนาวุธหลายสิบลูกโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า กลุ่มอิซบุลลอฮ์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอน เปิดปฏิบัติการยิงชีปนาวุธหลายสิบลูกโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อตอบโต้อิสราเอลที่ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีร้านค้าแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านเดียร์ซีเรียน ทางตอนใต้ของเลบานอน ทำให้มีเยวชนเสียชีวิต 1 ราย และพลเรือนได้รับบาดเจ็บ 6 ราย นอกจากนี้ อิสราเอลยังส่งเครื่องบินรบโจมตีอาคารหลายแห่งของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ ในเมืองเทย์ร์ ฮาร์ฟา และ คาฟร์ คีลา ทางตอนใต้ของเลบานอน ทั้งนี้ การที่อิสราเอลสังหารนายฟุอัด ชุกร์ ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ เมื่อ 30 ก.ค.67 ทำให้นายฮัสซัน นัสรัลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มอิซบุลลอฮ์ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างรุนแรง

4 ส.ค.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศโรงเรียนในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย”**

สนข.Al-Jazeera รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ ที่เขตซีคราวัน ในเมืองกาซา ซีตี้ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 3 ส.ค.67 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย ด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งกบดาน แหล่งผลิตอาวุธและกองบัญชาการของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา เพิ่มขึ้นเป็น 39,400 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บประมาณ 91,100 ราย

4 ส.ค.67 **อิสราเอล “คนร้ายชาวไลแ่แทงคนเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ในอิสราเอล”**

เกิดเหตุคนร้ายชาวปาเลสไตน์ไลแ่แทงคนเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย บริเวณชานกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล โดยเหตุเกิดในช่วงเช้าช่วงโมงเร่งด่วนในเมืองโฮลอน ชานกรุงเทลอาวีฟ ขณะที่โฆษกตำรวจอิสราเอลระบุกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศว่า ผู้ก่อการร้ายถูกเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุยิงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถก่อเหตุร้ายแรงได้ ขณะที่ตำรวจอิสราเอลออกแถลงการณ์ว่า กองกำลังตำรวจจำนวนมากได้เข้าไปในที่เกิดเหตุแล้ว และกำลังตรวจค้นอย่างละเอียดโดยใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังเสริมช่วยในการตรวจค้น

5 ส.ค.67 **อิรัก “ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการโจมตีฐานกองกำลังสหรัฐฯ ในอิรัก”**

สนข.Reuters รายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ ทหารอเมริกันอย่างน้อย 5 นาย ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและพันธมิตร ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยกระดับเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางจากกรณีการสังหาร นาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส และนาย Fuad Shukur ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ หัวง 30-31 ก.ค.67 โดยกลุ่มกองกำลังดังกล่าวได้ยิงจรวดรุ่น Katyusha จำนวน 2 ลูก โจมตีฐานทัพอากาศ Ayn Al Asad ทางภาค ตต. ของอิรัก ซึ่งกองกำลังสหรัฐฯ และแนวร่วมประจำการอยู่ จนเป็นเหตุให้ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้ กท.สหรัฐฯ ได้ประจำการอาวุธกองเรือ และ บ.รบ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อรับมือการโจมตีตอบโต้จากอิหร่านและพันธมิตร กลุ่มก่อการร้าย

5 ส.ค.67 อิสราเอล “UN ยอมรับมีทีมงานพั้วพันเหตุฮามาสบุกอิสราเอล”

รองโฆษก UN แถลงว่า สำนักงานตรวจสอบภายในของ UN ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนทีมงาน 19 ราย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกลของยูเอ็น (UNRWA) ที่ถูกกล่าวหาว่าพั้วพันกับเหตุโจมตีอิสราเอล ผลการสอบสวนเป็นรายบุคคลพบว่า มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าอาจพั้วพันจำนวน 9 ราย ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจำนวน 1 ราย และมีหลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพอจำนวน 9 ราย โดยรองโฆษกระบุว่า ผู้ที่ถูกสรุปว่าอาจพั้วพันจะถูกไล่ออก แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าคนกลุ่มนี้ได้กระทำการใด โดยกล่าวเพียงว่า การมีส่วนร่วมกับการโจมตีถือเป็นการทรยศต่อภารกิจที่ควรต้องทำเพื่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ อนึ่ง UN ได้เปิดการสอบสวนหลังจากอิสราเอลกล่าวหาว่า ทีมงานของ UNRWA มีส่วนร่วมในเหตุกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66 ซึ่งเป็นชนวนเหตุสงครามกาชาที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้ นอกจากนี้ อิสราเอลยังกล่าวหาว่าทีมงาน UNRWA มากกว่า 450 ราย เป็นสมาชิกกลุ่มฮามาส ขณะที่ UNRWA ตอบโต้ว่าทีมงานบางคนที่ได้รับการปล่อยตัวจากอิสราเอล ระบุว่าถูกทางการอิสราเอลกดดันให้รับสารภาพว่ามีส่วนร่วมกับฮามาสทั้งที่ไม่จริง

6 ส.ค.67 ปาเลสไตน์ “ปรณ.ปาเลสไตน์ระบุงการลอบสังหารผู้นำฮามาสจงใจให้ความขัดแย้งยืดเยื้อต่อไป”

สนช. RIA ของทางการรัสเซีย รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ของปาเลสไตน์ ที่ระบุว่า การลอบสังหารนาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน เมื่อ 31 ก.ค.67 ถือเป็นการจงใจที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในฉนวนกาชาที่ยืดเยื้อต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเจรจาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ สนช. RIA ยังระบุว่า ประธานาธิบดีอับบาสมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ที่กรุงมอสโก ของรัสเซีย ใน 12-14 ส.ค.67 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

6 ส.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารบุคคลสำคัญทางการเมืองสหรัฐฯ”

คณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ปฏิเสธกรณีสื่อสหรัฐฯ รายงานอ้างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่า อิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับนาย Asif Merchan ชาวปากีสถาน ที่ถูก จนท.สหรัฐฯ จับกุมเมื่อ ก.ค.67 ในข้อหาวางแผนลอบสังหารบุคคลสำคัญทางการเมือง รวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โดยคณะผู้แทนถาวรอิหร่านระบุว่า อิหร่านยังไม่ได้รับรายงาน อย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ พร้อมย้ำว่า อิหร่านไม่มีนโยบายสั่งการลอบสังหาร แต่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตอบโต้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการลอบสังหาร พล.ท. Qassem Soleimani อดีต ผบ. Quds Force สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) ของอิหร่าน เมื่อปี 2563

7 ส.ค.67 **ฉนวนกาซา “ฮามาสแต่งตั้งนายยาห์ยา ซินวาร์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่”**

สนข.Reuters รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสประกาศแต่งตั้ง นาย ยาห์ยา ซินวาร์ ผู้นำกลุ่มฮามาส ในฉนวนกาซา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่ หลังจากที่นาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสคนก่อน ถูกลอบสังหารที่บ้านพักในกรุงเตหะรานของอิหร่าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายซินวาร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอล เมื่อ 7 ต.ค.66 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ในฉนวนกาซา โดยปัจจุบันนายซินวาร์กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในฉนวนกาซา ตั้งแต่สงครามดังกล่าวปะทุขึ้น ซึ่งการที่กลุ่มฮามาสแต่งตั้งนายซินวาร์เป็นผู้นำฝ่ายการเมืองคนใหม่ เป็นการแสดงออกถึงการไม่ประนีประนอมกับอิสราเอล

7 ส.ค.67 **เลบานอน “อิซบูลลอห์จะตอบโต้อิสราเอลต่อกรณีการสังหาร ผบ.ระดับสูงในเลบานอน”**

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ผู้นำกลุ่มติดอาวุธ อิซบูลลอห์ ที่ให้คำมั่นว่าอิซบูลลอห์จะทำการตอบโต้อิสราเอล ต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลสังหารนายฟูอัด ซูกรี ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มอิซบูลลอห์ในกรุงเบรุต ของเลบานอน เมื่อ 30 ก.ค.67 ไม่ว่าจะผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม พร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มอิซบูลลอห์พยายามป้องกันไม่ให้เกิดการสู้รบกับอิสราเอลลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในดินแดนของเลบานอน และกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นผู้ทำให้เกิดความขัดแย้งกับเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังกลุ่มอิซบูลลอห์ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีฐานที่มั่นของ กองทัพอิสราเอล 2 แห่ง ในเมืองเอเคอร์ทางตอนเหนือของอิสราเอล

7 ส.ค.67 **อิหร่าน “อิหร่านเสริมระบบการป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติม”**

พลจัตวา Ali Reza Sabahifard ผบ.กกล.ป้องกันทางอากาศ ทบ.อิหร่าน เป็นประธานในพิธีรับมอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่ยิหร่านผลิตในประเทศ ที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศประจำภาคตะวันออกของอิหร่าน เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ ซีปนาวูธ โดรน และระบบเรดาร์สกัดกั้นซีปนาวูธ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยของอิหร่าน ขณะที่ พล.อ.Abdolrahim Mousavi ผบ.กองทัพอิหร่าน ระบุในวันเดียวกันว่า อิสราเอลจะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงจากการลอบสังหารนาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส และว่าระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยของอิหร่านจะช่วยป้องกันอิหร่านจากภัยที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล

10 ส.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศโรงเรียนในฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ราย”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธจำนวน 3 ลูก โจมตีโรงเรียนอัลตาบาอิน ในเมืองดาร์จ ตูฟาห์ ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ซึ่งเป็นสถานที่หลบภัยของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบราย ด้านกองทัพอิสราเอล ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีศูนย์บัญชาการ ซึ่งเป็นที่หลบภัยของผู้ก่อการร้ายและผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาสที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว โดยอิสราเอลมีการดำเนินการหลายขั้นตอน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับพลเรือนในฉนวนกาซา จากปฏิบัติการในครั้งนี้

12 ส.ค.67 อิสราเอล “สหรัฐฯ ประเมินว่าอิหร่านจะโจมตีตอบโต้อิสราเอลภายใน 18 ส.ค.67”

สนข.Reuters รายงานว่า นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ระบุว่าสหรัฐฯ พร้อมช่วยเหลืออิสราเอลในการป้องปรามการโจมตีตอบโต้จากอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะโจมตีอิสราเอลระหว่าง 13-18 ส.ค.67 โดยประเมินว่า อิหร่านจะใช้กลยุทธ์โจมตีอิสราเอลพร้อมกับกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ เพื่อเพิ่มการสร้างความเสี่ยงให้กับอิสราเอล ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ เร่งดำเนินมาตรการทางการทูตด้วยการให้พันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่าน โน้มน้าวให้ผู้นำอิหร่านยุติการกระทำที่จะส่งผลให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียด อาทิ กรณีนาย Keir Starmer นรม.สหราชอาณาจักร และนาย Olaf Scholz นรม.เยอรมนี ทหารเรือทางโทรศัพท์กับนาย Masoud Pezeshkian ประธานาธิบดีอิหร่าน เมื่อ 12 ส.ค.67 เรียกร้องให้อิหร่านยุติแผนการโจมตีตอบโต้อิสราเอล และกรณีนาย Jeff Flake ออท.สหรัฐฯ ประจำกรุงอิสตันบูล เรียกร้องตุรกีให้เจรจากับอิหร่าน เพื่อจำกัดความขัดแย้งในภูมิภาคไม่ให้ขยายตัว

13 ส.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลเปิดเผยภาพการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน”

กองทัพอิสราเอลโพสต์คลิปในแพลตฟอร์มเทเลแกรม เป็นคลิปการโจมตีที่อ้างว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในหลายจุดของเลบานอน และยังอ้างด้วยว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อทำลายหอสังเกตการณ์ของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ บริเวณแนวพรมแดนทางใต้ของเลบานอนที่ติดกับดินแดนของอิสราเอลด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันอิสราเอลยังคงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอย่างสูงที่จะถูกอิหร่านหรือกองกำลังติดอาวุธในตะวันออกกลางโจมตีได้ทุกเมื่อ เพื่อแก้แค้นให้กับนาย Ismail Haniyeh หัวหน้ากลุ่มฮามาสที่ถูกลอบสังหารในกรุงเตหะราน ขณะที่ชาติตะวันตกโดยสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ได้พยายามใช้แนวทางการทูตเพื่อโน้มน้าวอิหร่านไม่ให้โจมตีตอบโต้ที่อาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้

13 ส.ค.67 อิสราเอล “สำนักงานหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่าน”

สนช. Press TV ของอิหร่าน รายงานว่า สำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอล (Mossad) ในกรุงเทลอาวีฟ รวมถึงกองบัญชาการและฐานทัพอากาศที่ตั้งอยู่บริเวณรอบกรุงเทลอาวีฟ เช่น กองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร 8200 ฐานทัพอากาศ Palmachim ฐานทัพอากาศ Tel Nof และฐานทัพอากาศ Sdot Micha มีแนวโน้มสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีตอบโต้ของอิหร่าน เนื่องจากอิหร่านเชื่อว่า Mossad มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการลอบสังหารนาย Ismail Haniyeh ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮะมาส และนาย Fuad Shukur ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ เมื่อ ก.ค.67 นอกจากนี้ ยังกล่าวอ้างว่า จนท.หน่วยข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคง 4 แห่ง ในกรุงเทลอาวีฟ อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ 8 ส.ค.67 เนื่องจากห่วงกังวลว่าจะถูกอิหร่านโจมตี

17 ส.ค.67 เยเมน “อัลกออิดะห์อ้างอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดค่ายทหารทางตอนใต้ของเยเมน”

กลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์ ระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย ณ ค่ายทหารแห่งหนึ่งใน จ.อาบียัน ทางตอนใต้ของเยเมน เมื่อ 16 ส.ค.67 พร้อมกันนี้ยังอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 50 ราย อย่างไรก็ตาม สภาการเปลี่ยนผ่านของเยเมนใต้ (STC) ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีฐานที่มั่นในเมืองเอเดน ทางตอนใต้ของเยเมน ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีทหารเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย 16 นาย และบาดเจ็บ 18 นาย พร้อมให้คำมั่นว่า STC จะลงโทษผู้ก่อการร้ายและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้

18 ส.ค.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีเมืองชาเวียในฉนวนกาซา ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย”

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ รายงานว่า อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีบริเวณเมืองชาเวียดาทางตะวันออกเฉียงเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 17 ส.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบราย ขณะที่อิสราเอลอ้างว่า การโจมตีในบริเวณดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้กลุ่มติดอาวุธฮามาส ที่ยิงจรวดใส่ทหารของอิสราเอล นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ทางตอนกลางของฉนวนกาซา อพยพไปยังเขตมนุษยธรรมที่กำหนดไว้ ด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า คำสั่งอพยพของอิสราเอล ส่งผลกระทบต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้พลัดถิ่นกว่า 170,000 ราย และยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่มนุษยธรรมในฉนวนกาซา ซึ่งขนาดของพื้นที่ลดลงเหลือประมาณ 41 ตร.กม. หรือร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด

18 ส.ค.67 เลบานอน “อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่คลังอาวุธของกลุ่มอิซบูลลฮ์ในเลบานอน”

สนช. NNA ของทางการเลบานอน รายงานว่า กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเมืองนาบาติเยห์ ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อ 17 ส.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยและแรงงานชาวซีเรีย ด้านกองทัพอิสราเอลแถลงการณ์ระบุว่า การโจมตีทางอากาศดังกล่าวมีเป้าหมายทำลายคลังอาวุธของกลุ่มอิซบูลลฮ์ในเมืองนาบาติเยห์ ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลประมาณ 12 กม. ขณะที่กลุ่มอิซบูลลฮ์อ้างว่าทางกลุ่มยิงจรวด 55 ลูก โจมตีนิคมการเกษตรแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อตอบโต้การที่กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เมืองนาบาติเยห์

19 ส.ค.67 อิสราเอล “เกิดเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล เสียชีวิต 1 ราย”

เจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอล แถลงการณ์ระบุว่า เกิดเหตุระเบิดในกรุงเทลอาวีฟ ของอิสราเอล เมื่อ 18 ส.ค.67 โดยคาดว่าน่าจะเป็นการก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม แต่ให้น้ำหนักไปทางการก่อการร้ายมากกว่า และเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ต่อมา กลุ่มฮามาส และกลุ่มติดอาวุธ PIJ ในปาเลสไตน์ เปิดเผยว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดดังกล่าว

19 ส.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านวางแผนโจมตีอิสราเอลอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาหยุดยิง”

คณะผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติ (UN) ออกแถลงการณ์ว่า อิหร่านจะวางแผนโจมตีอิสราเอลอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับการเลือกห้วงเวลาและวิธีการโจมตีที่ทำให้อิสราเอลไม่ทันตั้งตัวและเกิดความตื่นตระหนกสูงสุด อีกทั้งจะปรับแผนการโจมตีไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในอนาคต นอกจากนี้ อิหร่านยังยืนยันวัตถุประสงค์ในการโจมตีอิสราเอลว่า เพื่อลงโทษและเพิ่มการป้องปรามอิสราเอลที่รุกรานอธิปไตยของอิหร่าน ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้น หลังจากมีการคาดการณ์ว่า อิหร่านตั้งใจจะลอบการโจมตีตอบโต้อิสราเอลที่ลอบสังหารนายอิสมาอิล ฮะนีเยฮ์ ผู้นำกลุ่มฮามาสฝ่ายการเมืองขณะเยือนอิหร่าน เมื่อ 31 ก.ค.67 จนกว่าการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและช่วยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะมีความชัดเจน

20 ส.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มอิซบุลลฮ์ยิงจรวด 115 ลูกใส่อิสราเอล”

สนข. abcnews และ foxnews รายงานอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) มีจรวดกว่า 115 ลูก ถูกยิงข้ามจากฝั่งเลบานอนเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลในวันเดียวกัน ขณะที่กลุ่มอิซบุลลฮ์ออกแถลงการณ์ว่า โจมตีภาคเหนือของอิสราเอลในสถานที่ที่แตกต่างกันถึง 8 จุด โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลก็โจมตีทางอากาศใส่เลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 19 ส.ค.67 โดย สธ.เลบานอนระบุว่า การโจมตีของอิสราเอล เมื่อ 20 ส.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่เมืองอัล-ดาอิรา และอิสราเอลไม่ได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกลุ่มอิซบุลลฮ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ อิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงเรียนในฉนวนกาซา ซึ่งถูกใช้เป็นที่พักชั่วคราวของผู้พลัดถิ่นอีก 1 แห่ง ในเมืองกาซา ซิตี้ มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 12 ราย และมีผู้สูญหายอีกหลายราย ทั้งนี้ IDF ออกแถลงการณ์ยืนยันการโจมตีโรงเรียนดังกล่าว พร้อมอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวมีศูนย์ควบคุมและบัญชาการของกลุ่มฮามาสซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการโจมตีอิสราเอล โดย IDF เน้นย้ำว่า จะใช้มาตรการเพื่อลดความสูญเสียต่อพลเมืองให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้ง IDF เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พบร่างของตัวประกันที่เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน ที่เมืองชานยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา เมื่อ 19 ส.ค.67 โดย IDF จะสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป

21 ส.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มอิซบุลลฮ์ยิงจรวดมากกว่า 50 ลูก โจมตีเป้าหมายบนที่ราบสูงโกลาน”

นสพ. The Times of Israel รายงานว่า กลุ่มอิซบุลลฮ์ในเลบานอน ยิงจรวด Katyusha มากกว่า 50 ลูก ข้ามชายแดนเข้าไปโจมตีเป้าหมายในเมือง Katzin บนที่ราบสูงโกลาน ทางตอนเหนือของอิสราเอล แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดกั้นได้เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีจรวดบางส่วนตกลงบริเวณบ้านพักอาศัยของพลเรือน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทั้งนี้ กลุ่มอิซบุลลฮ์อ้างว่าโจมตีฐานทัพอากาศบนที่ราบสูงโกลานเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีคลังอาวุธของกลุ่มอิซบุลลฮ์ บริเวณหุบเขา Beqaa ทางต.น.ของเลบานอน (ห่างจากชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอล ประมาณ 100 กม.) และส่งโดรนโจมตีฐานยิงจรวดของกลุ่มอิซบุลลฮ์ในพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนติดชายแดนอิสราเอล ช่วงกลางคืนของวันที่ 19-20 ส.ค.67

21 ส.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีสมาชิกกระดับสูงของกลุ่มฟาต่าห์”

สนช. CNA รายงานอ้างการเปิดเผยจากกลุ่มฟาต่าห์ว่า นายคาลิล มักดาห์ สมาชิกกระดับสูงฝ่ายการทหารของกลุ่มถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ใกล้เมืองไซดอน ทางตอนใต้ของเลบานอน ด้านกองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ยืนยันการโจมตีโดยเจาะจงเป้าหมายไปที่นายคาลิล มักดาห์ ซึ่งเป็นน้องชายของนายมุเนียร์ มักดาห์ ผู้นำกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มฟาต่าห์ สาขาเลบานอน พร้อมกล่าวหา ทั้ง 2 คน สั่งการโจมตีอิสราเอล ลักลอบขนอาวุธเข้าสู่เขตเวสต์แบงก์ และสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติของอิหร่าน การเสียชีวิตของนายคาลิลส่งผลให้คณะกรรมการกลางของกลุ่มฟาต่าห์ นำโดย นายมาห์มูด อับบาส ปธน.ปาเลสไตน์ ออกมากล่าวหาอิสราเอลว่า กำลังพยายามกระตุ้นให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

21 ส.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลประกาศชัยชนะเหนือกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสในเมือง Rafah”

นายโยอาฟ กัลลันต์ รมว.กท.อิสราเอล แถลงว่า กองพลที่ 162 ของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (Israel Defense Forces-IDF) มีชัยชนะเหนือ Rafah Brigade กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาส ในเมือง Rafah ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา หลังเริ่มปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ รวมถึงปฏิบัติการภาคพื้นดินตั้งแต่ พ.ค.67 โดย IDF สามารถทำลายอุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่ 150 แห่ง พร้อมย้ำว่า อิสราเอลจะมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำสงครามทั้งหมด ทั้งการทำลายกลุ่มฮามาส และการช่วยเหลือตัวประกันที่ยังถูกควบคุมในฉนวนกาซา รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์สู้รบกับกลุ่มฮิซบอลลฮ์ บริเวณพรมแดนทางเหนือของอิสราเอลติดกับเลบานอน

21 ส.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีกว่า 30 จุด ทั่วฉนวนกาซา เสียชีวิตอย่างน้อย 50 ราย”

สธ.ปาเลสไตน์ประจำฉนวนกาซา ระบุว่า กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซา ทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ เสียชีวิตอย่างน้อย 50 ราย ขณะที่กองทัพอิสราเอลรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลโจมตีเป้าหมายกว่า 30 จุดทั่วฉนวนกาซา ซึ่งรวมถึงอุโมงค์ ฐานยิงจรวด และจุดตรวจการณ์ ภูมิประเทศของกลุ่มติดอาวุธฮามาส นอกจากนี้ ทหารอิสราเอลยังสังหารนักรบของกลุ่มฮามาสหลายสิบนาย รวมทั้งยึดอาวุธปืนไรเฟิลอัตโนมัติ ระเบิดมือ และวัตถุระเบิดจำนวนมาก

25 ส.ค.67 อิสราเอล “กลุ่มอิซบุลลอฮ์ยิงจรวด 320 ลูก โจมตีอิสราเอล”

สนข. CNA รายงานว่า กลุ่มอิซบุลลอฮ์ยิงจรวด Katyusha จำนวน 320 ลูก และส่งอากาศยานไร้คนขับ (Drone) หลายร้อยลำโจมตีอิสราเอล ซึ่งเป็นเป้าหมายทางทหารจำนวน 11 จุด โดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้การสังหารนาย ฟุอัด ชูการ์ ผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่ม เมื่อ ก.ค.67 ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) สามารถสกัดการโจมตีดังกล่าวและตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินประมาณ 100 ลำ โจมตีเป้าหมายกว่า 40 จุด เพื่อทำลายเครื่องยิงจรวดของกลุ่มอิซบุลลอฮ์หลายพันเครื่อง ทั้งนี้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นรม.อ. ระบุว่า อิสราเอลสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มอิซบุลลอฮ์ออกแถลงการณ์ปฏิเสธคำกล่าวของนรม.อ. และอ้างว่าสามารถปฏิบัติการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรงในอิสราเอล

27 ส.ค.67 อิสราเอล “สหรัฐฯ ประเมินอิสราเอลยังคงเผชิญภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มพันธมิตร”

พลจัตวา แพทริก ไรเดอร์ โฆษก กท.สหรัฐฯ แถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐฯ ประเมินว่าอิสราเอลยังคงเผชิญภัยคุกคามจากการโจมตีของอิหร่านและกลุ่มพันธมิตร ที่จะทวีความรุนแรงขึ้น หลังกลุ่มติดอาวุธอิซบุลลอฮ์ในเลบานอน ยิงซีปนาวุธโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล เมื่อ 25 ส.ค.67 เพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลสังหารนายฟุอัด ชูการ์ ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มอิซบุลลอฮ์ ขณะที่นายโยอาฟ แกลแลนท์ รมว.กท.อิสราเอล ยังระบุว่า ท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่านต่ออิสราเอล ไม่เคยรุนแรงเท่านี้มาก่อน พร้อมย้ำว่าอิสราเอลและสหรัฐฯ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

29 ส.ค.67 เขตเวสต์แบงก์ “กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของเขตเวสต์แบงก์”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของเขตเวสต์แบงก์ อาทิ เมืองเจนิน เมืองตุลคาเรม และเมืองทูบาส เมื่อ 28 ส.ค.67 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะเดียวกัน นายฮุสเซน อัล-ซีค เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ระบุว่าประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ผู้นำปาเลสไตน์ กำลังใช้ความพยายามเต็มที่ เพื่อหยุดยั้งการรุกรานของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ ด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลอ้างว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่ดังกล่าว โดยทหารอิสราเอลสามารถสังหารนักรบของกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์บางส่วน

30 ส.ค.67 อิรัก “สหรัฐอเมริกา ร่วมกับอิรักปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม IS”

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (U.S. Central Command-CENTCOM) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กองกำลังสหรัฐฯ ในอิรักและกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลอิรัก ร่วมปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินและโจมตีทางอากาศ ในพื้นที่ทะเลทราย จ.อัลอันบาร์ ทางภาค ตต.ของอิรัก ตัดขาดแดนซีเรีย ตั้งแต่ 29 ส.ค.67 เพื่อปราบปรามสมาชิกกลุ่ม Islamic State (IS) เฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกระดับแกนนำที่ทำหน้าที่วางแผนและโจมตีพลเรือนอิรัก รวมถึงพลเมืองอเมริกันและพันธมิตรในและนอกภูมิภาค ผลการปฏิบัติการสามารถสังหารสมาชิกระดับปฏิบัติการของกลุ่ม IS ได้ 15 คน มีทหารอเมริกันบาดเจ็บ 7 นาย ทำลายที่ซ่อนอาวุธ ระเบิดมือและเข็มขัดติดตั้งระเบิดจำนวนมาก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ตรวจยึดเอกสารระบุตัวตน และอุปกรณ์สื่อสารได้จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ CENTCOM ของสหรัฐฯ ประเมิน เมื่อ ก.ค.67 ว่า กลุ่ม IS ที่ยังหลงเหลือในอิรักและซีเรียพยายามฟื้นฟูกลุ่มขึ้นใหม่ เนื่องจากพบเหตุโจมตีในอิรักและซีเรียที่กลุ่ม IS อยู่เบื้องหลัง ในห้วง 6 เดือนแรกของปี 2567 รวม 153 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากห้วงเดียวกันของปี 2566 ที่อยู่ที่ 121 ครั้ง

แอฟริกา

31 ก.ค.67 ชูदान “ผู้นำกองทัพชูदानรอดชีวิตจากเหตุลอบสังหาร”

กองทัพชูदान ออกแถลงการณ์ว่า พล.อ. अबดุลฟัตตะห์ อัลบुरुฮาน ผบ.ทสส.ชูदान รอดชีวิตจากเหตุลอบสังหารด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เมื่อ 30 ก.ค.67 ระหว่างการเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทหารที่ฐานทัวกิเบต (Gibet) ห่างออกไปเป็นระยะทาง 100 กม. จากเมืองพอร์ตชูदान ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของกองทัพและรัฐบาลชูदान ทั้งนี้ โฆษกกองทัพชูदानกล่าวหาว่า กองกำลังกึ่งทหาร (Rapid Support Forces-RSF) ซึ่งมีความขัดแย้งกับกองทัพชูदान เป็นฝ่ายปฏิบัติการลอบสังหารดังกล่าว

1 ส.ค.67 ไนจีเรีย “ผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดตลาดนัดในไนจีเรีย ผู้เสียชีวิต 16 ราย”

กรมตำรวจของรัฐบอร์โน ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของไนจีเรีย ระบุว่า เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดตลาดนัดกลางคืนแห่งหนึ่งที่เมืองคาวูรี ในรัฐบอร์โน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 ก.ค.67 จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บอีก 20 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้ ขณะเดียวกัน นายนาฮูม เคนเนธ ดาโซ โฆษกสำนักงานตำรวจของรัฐบอร์โน ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ และรับรองความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักอาศัย

3 ส.ค.67 โชมาเลีย “เหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ชายหาดในกรุงโมกาดิชู ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย”

เจ้าหน้าที่ตำรวจของโชมาเลีย ระบุว่า เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย ที่ชายหาดในกรุงโมกาดิชู เมืองหลวงของโชมาเลีย เมื่อ 2 ส.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย และบาดเจ็บ 212 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความปลอดภัยสังหารผู้ก่อการร้าย 3 ราย และจับกุมอีก 1 ราย โดยรัฐบาลโชมาเลียกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธอัล-ชาบับ ที่เคลื่อนไหวในโชมาเลีย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซัน ซีค โมฮามัด และนายกรัฐมนตรีฮัมซา อับดี บาร์เร ของโชมาเลีย ทหารกับหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยวางแผนเพิ่มความปลอดภัยในกรุงโมกาดิชู พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลโชมาเลียจะมุ่งมั่นกำจัดผู้ก่อการร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

4 ส.ค.67 รัสเซีย “กองกำลังยูเครนใช้โดรนโจมตีในรัสเซีย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ”

นายวาซีลี โกลูเบฟ ผู้ว่าการแคว้นรอสตอฟ ทางตอนใต้ของรัสเซีย ออกแถลงการณ์ระบุว่า กองกำลังยูเครนใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จำนวน 55 ลำ โจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นรอสตอฟ เมื่อ 3 ส.ค.67 ทำให้สถานศึกษา อาคารที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และคลังเก็บน้ำมัน 1 แห่งในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ ขณะเดียวกัน กห.รัสเซีย ระบุว่า กองทัพอากาศสามารถทำลายโดรนของยูเครน ที่โจมตีแคว้นรอสตอฟ ได้ทั้งสิ้น 36 ลำ ด้านกองกำลังยูเครนอ้างว่าได้ลงมือปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียแห่งหนึ่ง ในแคว้นรอสตอฟ และคลังเก็บน้ำมันหลายแห่ง ใน 3 แคว้น ของรัสเซีย เมื่อ 3 ส.ค.67

4 ส.ค.67 อังกฤษ “อังกฤษเผชิญเหตุจลาจลใหญ่ในรอบ 13 ปี”

เกิดจลาจลในหลายเมืองทั่วอังกฤษเมื่อ 3 ส.ค.67 ซึ่งถือเป็นเหตุจลาจลต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และใหญ่ที่สุดในรอบ 13 ปี จากเหตุเด็กหญิง 3 ราย ถูกแทงเสียชีวิต เมื่อ 29 ก.ค.67 โดยเหตุประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นใน 4 เมือง ได้แก่ ฮัลล์ ลิวอร์พูล บริสตอล และเบลฟาสต์ ซึ่งผู้ชุมนุมขว้างปาขวดเพื่อทำลายและปล้นชิงข้าวของตามร้านค้า จุดไฟเผารถยนต์และถังขยะ ทั้งนี้ มีผู้ถูกจับกุมกว่า 90 ราย และมีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนาย นอกจากนี้ ทางการอังกฤษได้เสริมกำลังตำรวจทั่วประเทศ และแนะนำให้มัสยิดต่าง ๆ เสริมการรักษาความปลอดภัย หลังจากมีการก่อเหตุร้ายกับมัสยิดในเมืองเซาท์พอร์ต เมื่อ 30 ก.ค.67 อีกทั้งกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพยังคงรวมชุมนุมและก่อเหตุรุนแรงในหลายเมือง แม้ตำรวจชี้แจงแล้วว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแทงเด็กเสียชีวิตดังกล่าว เป็นวัยรุ่นอายุ 17 ปีที่เกิดในอังกฤษ หลังจากมีการแพร่กระจายข่าวเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ว่า คนร้ายเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมที่มีแนวคิดรุนแรง

5 ส.ค.67 ออสเตรเลีย “ออสเตรเลียเพิ่มระดับแจ้งเตือนภัยคุกคามก่อการร้ายในประเทศ”

นาย Mike Burgess ผอ.หน่วยต่อต้านข่าวกรองออสเตรเลีย (Australian Security Intelligence Organisation-ASIO) แถลงว่า ออสเตรเลียเพิ่มระดับแจ้งเตือนภัยคุกคามการก่อการร้ายจากระดับเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Possible) เป็นระดับอาจจะเกิดขึ้น (Probable) หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 (ทั้งหมด 5 ระดับ และระดับ 5 สูงสุด) หมายถึงมีโอกาสที่จะเผชิญการก่อการร้ายมากกว่าร้อยละ 50 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในออสเตรเลียมีความเปราะบางและคาดการณ์ได้ยากขึ้น เนื่องจากการชุมนุมประท้วงที่อาจขยายตัวเป็นความรุนแรง การจลาจล การโจมตีนักการเมือง ความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเมืองและทางการลดลง นับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งอิสราเอล-กลุ่มฮามาส เมื่อ ต.ค.๖๖ ทั้งนี้ รูปแบบการโจมตีมีแนวโน้มจะเป็นการก่อเหตุลำพัง (Lone actor) ใช้อาวุธที่หาได้ง่าย และยุทธวิธีอย่างง่าย อาจเกิดในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านในเมืองใหญ่ หรือกลุ่มเล็ก ๆ และยากต่อการตรวจจับสัญญาณล่วงหน้า

5 ส.ค.67 คาบสมุทรไครเมีย “กองทัพยูเครนโจมตีและทำลายเรือดำน้ำสำคัญของรัสเซีย”

กองทัพยูเครนระบุว่า ได้โจมตีและทำลายเรือดำน้ำรัสเซียระหว่างจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือในเมือง เซวาสโตโพล บนคาบสมุทรไครเมีย เมื่อ 2 ส.ค.67 และอ้างว่าได้ทำลายระบบป้องกันภัย S-400 ของรัสเซีย ซึ่งประจำการอยู่บนคาบสมุทรไครเมียไป 4 เครื่อง อย่างไรก็ตาม กท.รัสเซีย ยังไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะเดียวกัน ยูเครนอ้างว่าได้ส่งโดรนไปโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซีย ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคออสเตรอฟ ทำให้เกิดระเบิดไฟลุกไหม้ แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และจากเหตุเพลิงไหม้ที่ส่งผลให้กลิ่นสารเคมีกระจายไปทั่ว ทำให้ทางการรัสเซียต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนปิดประตูหน้าต่างบ้านเรือนและเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับควันพิษ

8 ส.ค.67 ออสเตรีย “ออสเตรียประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตเทย์เลอร์ สวิฟต์หลังจับผู้ต้องสงสัยวางแผนโจมตี”

สนข.ต่างประเทศ รายงานว่า มีการประกาศยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต 3 รอบของเทย์เลอร์ สวิฟต์ ในกรุงเวียนนา ออสเตรีย ระหว่าง 8-10 ส.ค.67 ณ สนามกีฬา Ernst Happel เนื่องจากทางการออสเตรีย ระบุว่าสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนก่อเหตุก่อการร้ายที่สนามกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเป็นชาวออสเตรียอายุ 19 ปี ที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม Islamic State (IS) และสาบานว่าจะกักต้อนผู้นำกลุ่มฯ และพบว่ามิ่วตฤระเบิดอยู่ในบ้านผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าว และเวลาต่อมาได้จับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน ถูกปลูกฝังลัทธิหัวรุนแรงทางอินเทอร์เน็ต และมีการเตรียมการโจมตีโดยมีเป้าหมายภายในภูมิภาคเวียนนา ขณะที่สื่อท้องถิ่นอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวตำรวจว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีก 3 คนที่อยู่ระหว่างหลบหนี

9 ส.ค.67 รัสเซีย “เมืองลีเปตสค์ของรัสเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุระเบิด”

สนข.xinhua รายงานว่า ยูเครนใช้โดรนโจมตีในเมืองลีเปตสค์ ของรัสเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางใต้ประมาณ 370 กม. โดยการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดระเบิดบริเวณอาคารของพลเรือนจำนวนมาก ขณะที่นายอิกอร์ อาร์ตาโมนอฟ ผู้ว่าการเมืองลีเปตสค์ ได้ประกาศอพยพชุมชนในพื้นที่ 4 แห่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังประกาศให้ผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินระหว่างกระบวนการอพยพ โดยทางการกำลังจัดเตรียมที่พักชั่วคราวและการขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ เศษซากจากการโจมตีของโดรนยูเครนทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเมืองลีเปตสค์ ส่งผลให้การจ่ายไฟฟ้าในภูมิภาคต้องหยุดชะงัก

9 ส.ค.67 ยูเครน “ยูเครนอ้างรัสเซียยิงซีปนาวุธใส่ซูเปอร์มาร์เก็ตและที่ทำการไปรษณีย์ เสียชีวิต 14 ราย”

กท.ยูเครน รายงานว่า กองทัพรัสเซียยิงซีปนาวุธโจมตีซูเปอร์มาร์เก็ต และที่ทำการไปรษณีย์ ในเมืองคอสเทียนทีนิฟกา แคว้นโดเนตสค์ พื้นที่แนวหน้าทางตะวันออกของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 40 ราย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในยูเครน รายงานว่า เดือน ก.ค.67 เป็นเดือนที่มีพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตมากที่สุด นับตั้งแต่ ต.ค.65 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศ

10 ส.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียเพิ่มการ รบก.บริเวณชายแดนแคว้นคัสต์ เบลโกรอด และบริอันสค์”

รัฐบาลรัสเซียสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยบริเวณชายแดน ได้แก่ แคว้นคัสต์ เบลโกรอด และบริอันสค์ หลังเริ่มเปิดปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายต่อยูเครน โดยสั่งอพยพประชาชนครั้งใหญ่ ควบคุมการสื่อสารทางโทรศัพท์ และพาหนะ จากกรณีกองทัพยูเครนบุกโจมตีสายแดนรัสเซียและเกิดการปะทะต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ทั้งนี้ จนท.ท้องถิ่นรัสเซียระบุว่าได้อพยพประชาชนมากกว่า 76,000 คน ไปยังสถานที่ปลอดภัย และมีการเพิ่มขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ

12 ส.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียยอมรับยูเครนรุกชายแดนแต่สามารถสกัดไว้ได้”

กท.รัสเซีย เผยสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับสมรภูมิยูเครนว่า เวลานี้กองทัพยูเครนได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารในเชิงรุก โดยยกพลรुकีบเข้ามาในภูมิภาค เคิร์สค์ ทางตะวันตกของรัสเซียแล้วเป็นระยะทางถึง 30 กม. ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบุกดินแดนรัสเซียนับจากการสู้รบระหว่างสองประเทศได้เปิดฉากขึ้นเมื่อ ก.พ.65 แต่ก็ได้ยืนยันว่า กองทัพรัสเซียสามารถทำลายความพยายามของทหารยูเครนที่ผ่านลึกเข้ามาได้ ทั้งนี้ จากความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ เบลารุส ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซีย ส่งเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนที่อยู่ติดกับยูเครนด้วยเช่นกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดการรุกรานของทหารยูเครน

13 ส.ค.67 อังกฤษ “รัฐบาลอังกฤษยินดีที่สถานการณ์ก่อจลาจลในหลายพื้นที่ของประเทศคลี่คลายลง”

รัฐบาลอังกฤษแสดงความยินดีที่สถานการณ์ความไม่สงบและการก่อจลาจลในหลายพื้นที่ของประเทศคลี่คลายลง หลังจากที่กลุ่มขวาจัดออกมาประท้วงต่อต้านผู้อพยพ รวมทั้งฉวยโอกาสก่อเหตุความรุนแรงและทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่สะพัดของข่าวลือที่อ้างว่า ผู้อพยพชายวัย 17 ปี ก่อเหตุใช้มีดทำร้ายหญิงสาววัยรุ่นที่ขึ้นเรียนเต็นรำ ในเมืองเซาท์พอร์ต ทางตะวันตกเฉียงเหนือ จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่โฆษกของนายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของอังกฤษ ระบุว่า แม่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงคลี่คลายลง แต่ทางการอังกฤษจะยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังระดับสูงต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนชาวอังกฤษจะรู้สึกปลอดภัย

14 ส.ค.67 สหรัฐฯ “สหรัฐฯ เตือนอิหร่านจะถูกตอบโต้อย่างหนักหากส่งขีปนาวุธไปให้รัสเซีย”

นายเวดดันต์-ปาเทล รองโฆษก กต.สหรัฐฯ แถลงว่า สหรัฐฯ กังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานที่ว่า อิหร่านเตรียมส่งขีปนาวุธนำวิถีหลายร้อยลูกไปให้รัสเซีย และกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรตะวันตก เพื่อหาหรือถึงมาตรการตอบโต้ที่เป็นไปได้ หากว่าอิหร่านส่งขีปนาวุธไปให้รัสเซียจริง เนื่องจากการบ่งชี้ว่า อิหร่านยังคงมอบความสนับสนุนทางทหารให้แก่รัสเซีย ส่วนประเด็นที่ว่าอิหร่านมุ่งเป้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ หลังระบบคอมพิวเตอร์หาเสียงของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์-ทรัมป์ ถูกโจมตีทางไซเบอร์นั้น นายปาเทล อ้างว่าสหรัฐฯ กำลังเฝ้าระวังอยู่

17 ส.ค.67 สหรัฐฯ “ตำรวจบุกจับเยาวชนโพสต์ขู่เตรียมกราดยิงที่โรงเรียนลงสื่อสังคมออนไลน์”

สนช. nbciami รายงานอ้างการแถลงข่าวของสำนักงานนายอำเภอเขตโบรวาร์ดเคาน์ตี เมืองฟลอรีดา ลอเดอร์เดล รัฐฟลอรีดา กรณีจับกุมเยาวชนชายอายุ 13 ปี เมื่อ 10 ส.ค.67 เนื่องจาก บุคคลดังกล่าวโพสต์ภาพถ่ายตัวเองลงบนสื่อสังคมออนไลน์ “สแนปแชต” พร้อมกับข้อความข่มขู่ว่า ได้วางแผนจะกราดยิงกลุ่มเจ้าหน้าที่และพนักงานในโรงเรียนโบรวาร์ดเคาน์ตี ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำเขต โดยโรงเรียนดังกล่าว จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 12 ส.ค. 2567 จากการสอบสวนทราบว่า บุคคลดังกล่าวไม่พอใจนโยบายใหม่ของโรงเรียนที่บังคับให้นักเรียนต้องปิดโทรศัพท์มือถือหรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนตลอดทั้งวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาพักกลางวัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีหญิงวัยรุ่นอีกคน ซึ่งโดนจับกุมจากพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน โดยมีการโพสต์ข้อความข่มขู่บนสื่อสังคมออนไลน์สแนปแชต ว่าจะก่อเหตุร้ายในโรงเรียนมัธยมศึกษาคูเปอร์ซิตี เมื่อวันที่ 15 ส.ค.67 แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด

19 ส.ค.67 รัสเซีย “กองทัพอากาศยานยุครณยกระดับการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกองทัพรัสเซีย”

พลโท มิโคลายฟ โอลเชชชุก ผู้บัญชาการกองทัพอากาศยานยุครณ ระบุว่า กองทัพอากาศยานยุครณโจมตีสะพานในแคว้นเคิร์สค์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง เมื่อ 18 ส.ค.67 เพื่อยกระดับการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของกองทัพรัสเซีย ขณะที่ประธานาธิบดีโวลอดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ระบุว่าภารกิจที่กำลังบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สค์ และหลายพื้นที่ทางใต้ของรัสเซีย ตั้งแต่ 6 ส.ค.67 ยังคงสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเศรษฐกิจของรัสเซีย

20 ส.ค.67 รัสเซีย “รมว.กต.รัสเซียกล่าวหาสหรัฐฯ สั่งการระเบิดทอส่งก๊าซซอร์บัส”

สนข. AFP รายงานอัยการเยอรมนี ออกหมายจับชายชาวยุเครนคนหนึ่งในคดีก่อวินาศกรรมระเบิดทอส่งก๊าซซอร์บัส ขณะที่ นสพ. The Wall Street Journal รายงานเพิ่มเติมว่า ลูกเรือชาวยุเครนเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก พล.อ.วาเลรี ซาลุงนี ผบ.สส.ยูเครน และเป็นผู้กำกับดูแลแผนระเบิดทอส่งก๊าซซอร์บัส ซึ่งรัสเซียใช้เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป ทั้งนี้ นายเซียร์เกย์ ลัฟรอฟ รมว.กต.รัสเซีย กล่าวหาสหรัฐฯ ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นายโวลอดิเมียร์ เซเลนสกี ปธน.ผู้นำยูเครน เคยอนุมัติแผนการดังกล่าว แต่พยายามยกเลิกในเวลาต่อมา หลังสำนักข่าวกรองกลาง (CIA) ของสหรัฐฯ แจ้งว่าสหรัฐฯ ทราบแผนการดังกล่าวและเตือนไม่ให้มีการดำเนินการใด ๆ

21 ส.ค.67 รัสเซีย “หน่วยป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียทำลายโดรนของยูเครน จำนวน 11 ลำ”

สนข. Reuters รายงานอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ ซอบยานิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ว่า หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียทำลายอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ของยูเครน จำนวน 11 ลำ ที่กำลังมุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้าน กท.รัสเซีย ระบุว่า หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียทำลายโดรนจำนวนทั้งหมด 45 ลำ ในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของรัสเซีย ได้แก่ เมืองบริอันสค์ เมืองคาลูกา แคว้นเบลโกรอด รวมถึงแคว้นเคิร์สค์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครน ตั้งแต่ 6 ส.ค.67

21 ส.ค.67 แคนาดา “ตำรวจแคนาดาสอบสวนกรณีองค์กรชาวยิวในแคนาดาได้รับอีเมลขู่วางระเบิด”

สนข. CBC News ว่า ตำรวจแคนาดากำลังสอบสวนกรณีองค์กรชาวยิวในแคนาดาประมาณ 125 แห่งที่มีความเชื่อมโยงกับโบสถ์และชุมชนชาวยิว ได้รับอีเมลขู่วางระเบิดหลายฉบับ ขณะที่ตำรวจแคนาดาตรวจสอบอาคารขององค์กรที่ได้รับอีเมลดังกล่าว แต่ยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด ด้าน นายจัสติน ทรูโด รมว.แคนาดา เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันเดียวกันว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นการต่อต้านชาวยิวที่ชัดเจน

21 ส.ค.67 ยูเครน “ยูเครนยอมรับใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ ในปฏิบัติการโจมตีแคว้นเคิร์สต์”

สนข. VOA รายงานว่า กองกำลังปฏิบัติการพิเศษของยูเครนเปิดเผยว่า ยูเครนใช้ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์ส (HIMARS) ที่ผลิตในสหรัฐฯ ยิงทำลายสะพานข้ามแม่น้ำในแคว้นเคิร์สต์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจโจมตีภาคการขนส่งของรัสเซีย ขณะที่ สหรัฐฯ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว แต่เน้นย้ำว่า แนวทางของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และยูเครนกำลังปกป้องตนเองจากการโจมตีของรัสเซีย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการยูเครนยอมรับอย่างเป็นทางการว่า มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของตะวันตกในปฏิบัติการบุกโจมตีแคว้นเคิร์สต์ ตั้งแต่ 6 ส.ค.67 โดยกองทัพยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านในแคว้นเคิร์สต์ ทั้งสิ้น 93 แห่ง และควบคุมพื้นที่ได้แล้ว กว่า 1,260 ตร.กม.

21 ส.ค.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียบุกยึดเมืองในยูเครนเพิ่มอีกแห่ง”

สนข. BBC รายงานว่า กองทัพรัสเซียอ้างว่า สามารถยึดเมืองในภาคตะวันออกของยูเครนชื่อว่า “นิวยอร์ก” (Niu-York) หรือที่รัสเซียเรียกว่า นอฟโกรอดสโกเย (Novgorodskoye) ได้แล้ว เมื่อ 20 ส.ค.67 ทำให้รัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองสำคัญ 2 แห่งในแคว้นโดเนตสก์ของยูเครน ได้แก่ ทอเรตสก์ และโปครอฟสก์ ขณะที่กองทัพยูเครนยังไม่ยืนยันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ของเมืองดังกล่าวได้เพียงร้อยละ 20 นอกจากนี้ กองทัพรัสเซียยังอ้างอีกว่า เมื่อ 19 ส.ค.67 สามารถยึดเมือง ซาลิชเน ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองทอเรตสก์ ได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กองทัพยืนยันว่า การสู้รบยังคงดำเนินอยู่ ทั้งนี้ เมืองนิวยอร์ก ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองทอเรตสก์ ซึ่งเป็นเมืองท่าเหมืองขนาดใหญ่ และยังเป็นเมืองชุมทางด้านการขนส่งที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งต้องตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟไปยังสโลเวเนียสก์

22 ส.ค.67 ยูเครน “สถานทูตสหรัฐฯ เตือนว่ารัสเซียอาจโจมตีในช่วงวันประกาศเอกราชของยูเครน”

สนข. Reuters รายงานอ้างแถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเคียฟ เมื่อ 21 ส.ค.67 ว่า กองทัพรัสเซียอาจดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยซีปนาวุธ และอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในหลายพื้นที่ของยูเครน ใน 24 ส.ค.67 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 33 ปี การประกาศเอกราชของยูเครนจากสหภาพโซเวียต

23 ส.ค.67 เยอรมนี “ฐานทัพอากาศในเยอรมนียกระดับความปลอดภัย เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ถึงภัยคุกคาม”

สนข. Reuters รายงานว่า ฐานทัพอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต (NATO) ในเมืองไกเลนเคียร์เซิน ทางตะวันตกของเยอรมนี ประกาศยกระดับความปลอดภัย โดยอ้างข้อมูลข่าวกรองที่บ่งชี้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ โฆษกฐานทัวดังกล่าว ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจรบ. ถูกส่งกลับไปอยู่ที่พักอาศัยตามมาตรการ รบ. พร้อมย้ำว่า ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ฐานทัพอากาศเนโตประกาศยกระดับความปลอดภัย หลังจากที่ฐานทัพในเมืองโคโลญ ทางตะวันตกของเยอรมนีถูกสั่งปิดชั่วคราวในห้วงที่ผ่านมา

23 ส.ค.67 รัสเซีย “ปธน.รัสเซียกล่าวหายูเครนว่าพยายามโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคเคิร์สก์”

สนข. RT รายงานว่า นายวลาดีเมียร์ ปูติน ปธน.รัสเซีย กล่าวหา กองทัพอากาศยูเครนพยายามโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในภูมิภาคเคิร์สก์ นับตั้งแต่มีการบุกข้ามพรมแดน เมื่อช่วงต้น ส.ค.67 และรัสเซียแจ้งให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) รับทราบ เกี่ยวกับการพบชิ้นส่วนไดรอนตก ในรัศมีเพียง 100 เมตร จากโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม นายอเล็กซี สเมียร์นอฟ ผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์สก์ ยืนยันกับปูติน ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ยังคงทำงานตามปกติ พร้อมระบุว่า เริ่มมีการติดตั้งห้องหลบภัยทำจากคอนกรีตในบริเวณใกล้กับป้ายรถประจำทาง 60 แห่งทั่วเมืองเคิร์สก์ ซึ่งเป็นเมืองเอก และเมืองบางแห่งที่อยู่รอบนอก

24 ส.ค.67 เยอรมนี “คนร้ายก่อเหตุใช้มีดแทงประชาชนในงานเทศกาลที่เยอรมนี เสียชีวิต 3 ราย”

สนข. Deutsche Welle รายงานว่า คนร้ายก่อเหตุใช้มีดแทงประชาชนในงานเทศกาลฉลองครบรอบ 650 ปี เมืองโซลิ่งเงิน ทางตะวันตกของเยอรมนี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เมื่อ 23 ส.ค.67 หลังเกิดเหตุ จนท.ตร.สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอายุ 15 ปี และคาดว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุ จนสามารถขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวซีเรียอายุ 26 ปี เดินทางเข้ามาในเยอรมนี เมื่อปี 2565 และได้รับสถานะผู้อพยพแล้ว อีกทั้งไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคือข่ายเผ่าระวังของเยอรมนี ต่อมากลุ่ม Islamic State (IS) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียอ้างว่าผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม

24 ส.ค.67 ฝรั่งเศส “คนร้ายก่อเหตุวางเพลิงรถยนต์ใกล้โบสถ์ยิวในฝรั่งเศส”

สนข. AFP รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถยนต์ จำนวน 2 คัน ใกล้กับโบสถ์ยิวในเมืองลากรองด์-มอตต์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ส่งผลให้รถยนต์ดังกล่าวระเบิด และ จนท.ตร.ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย โดย จนท.ตร.เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไป ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่อต้านชาวยิวในฝรั่งเศสที่รุนแรงมากขึ้นในห้วงที่ผ่านมา

26 ส.ค.67 รัสเซีย “รัสเซียยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับโจมตีระบบพลังงานในยูเครน”

สนข. CNA รายงานว่า รัสเซียยิงขีปนาวุธกว่า 100 ลูก และส่งอากาศยานไร้คนขับ (Drone) อีกประมาณ 100 ลำ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนทั่วประเทศ ส่งผลให้ไฟฟ้าดับและระบบน้ำประปาหยุดชะงัก รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บหลายสิบราย โดย กท.รัสเซียระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ยังโจมตีสถานีพลังงานย่อย สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ และโรงเก็บอาวุธของอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมทางทหารของยูเครน

27 ส.ค.67 ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธ 127 ลูก และโดรนอีก 109 ลำ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่วยูเครน”

ประธานาธิบดี โวลอดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธ 127 ลูก และส่งอากาศยานไร้คนขับอีก 109 ลำ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในหลายเมืองใหญ่ทั่วยูเครน เมื่อ 26 ส.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย นอกจากนี้ อาคารบ้านเรือน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบประปา ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังระบุว่า กองทัพอากาศยูเครนไม่ควรถูกจำกัดพิสัยการโจมตีระยะไกลอีกต่อไป ซึ่งสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส และพันธมิตร มีอำนาจตัดสินใจที่จะช่วยยูเครนยับยั้งการโจมตีของรัสเซีย ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพรัสเซียในรอบหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การโจมตีครั้งนี้ กองทัพอากาศยูเครนสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียได้ทั้งสิ้น 102 ลูก จากทั้งหมด 127 ลูก และทำลายโดรนอีก 99 ลำ จากทั้งหมด 109 ลำ

28 ส.ค.67 ยูเครน “รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีแคว้นดนิโปรเปโตรอฟสค์ คาร์คิฟ และซาปอริซเซีย ของยูเครน”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของทางการยูเครนที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ร่วมกับการยิงขีปนาวุธโจมตีแคว้นดนิโปรเปโตรอฟสค์ คาร์คิฟ และซาปอริซเซีย ของยูเครน เมื่อ 27 ส.ค.67 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย และได้รับบาดเจ็บ 12 ราย ขณะที่กองทัพอากาศยูเครน ระบุว่าสามารถทำลายโดรนจำนวน 5 ลำ และขีปนาวุธของรัสเซีย จำนวน 60 ลูก ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวลอดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ให้คำมั่นว่า ยูเครนจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียต่อการโจมตีดังกล่าว
